

Khoa Hyy t Hii c Truyii n Máu

Ngày thành lập : Tháng 7 năm 2010 lyy ngày 15 tháng 6 hàng năm là “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”. Cii quan thành lập là Tii chii c Y tii thii giii i.

Sốt xuất huyết dengue (dengue hemorrhagic fever) DHF hay Sốt dengue (dengue fever), tii i Viit Nam thii ii ng đii ii c giii chung là bii nh sốt xuất huyết. Bii nh có biii u hiii n nii ng nhii t cii a bii nh là hii chii ng sii c dengue (dengue shock syndrome, DSS) đii ii c gây ra do Dengue virus (chi Flavivirus, hii Flaviviridae).

Bii nh xii y ra quanh năm, nhii ng đii ch thii ii ng xii y ra vào các tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đii c đii m cii a sii t xuất huyết Dengue là sii t, xuất huyết và thoát huyết tii ii ng, có thii đii n tii i sii c giii m thii tích tuii n hoàn và rii i loii n đông máu thii phát sau sii c kéo dài. Sii t xuất huyết là bii nh rii t nguy hiim vì tii c đii lan truyii n nhanh, hiim nay chii a có thuii c đii c trii và vii cxin phòng bii nh. Mii t khác, mii t ngii ii có thii bii mii c bii nh nhiiu lii n trong đii i và lii n nhiim sau nguy hiim hii n lii n nhiim trii c. Do vii y, cii n phii i phát hiim n sii m và xii trí đii ng, kii p thii i đii làm giim m tii lii tii vong.



Thông qua sii kiim n này, Bii Y tii kêii giim mii ngii ii dân, mii i thành viên trong hii gia đình có trách nhiim cùng chung tay tham gia phòng, chii ng sii t xuất huyết vii i nhii ng hàng đii ng đii n giim n, thii t thii c nhii m “không có bii gii y, lăng quăng, không có sii t xuất huyết”

Theo đó, mii i tuim n, mii i gia đình hãy dành 10 phút đii kiim tra, phát hiim n và đii t lăng quăng

Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:18 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:54

trong các động cơ chĩa nhọn sinh hoạt bằng cách thủng xuyên thau rỗng, đẩy nắp kín các lu, khay, bể chĩa nhọn, thủng cá bẫy màu; thủng xuyên thay nắp các bình bông, lồng hoa, thùng muối hoặc Abate vào bát nhọn kê chân chĩa, bể chĩa, động thổi lò sưởi các vật liệu phthalate, hóc nhọn tự nhiên, lót úp các vật dụng có thủng chĩa nhọn không sử dụng đũa không cho muỗi đi trú.

Cục Y tế dự phòng cho biết tại Việt Nam tính đến thời điểm này, hiện có 10.127 ca mắc sốt xuất huyết và 7 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2013 số ca mắc bệnh đã giảm 41% và số người tử vong vì sốt xuất huyết cũng giảm 6 trường hợp.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh do muỗi Aedes aegypti truyền, có tốc độ lây lan nhanh và hiện nay chĩa có thu hút muỗi đũa chĩa. WHO ước tính có 50-100 triệu người nhiễm và 24.000 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue trên toàn cầu/năm. Vaccine ngừa bệnh hiện đang được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Cho đến nay, cách phòng bệnh chủ yếu vẫn là phun hóa chất diệt muỗi và diệt bọ gậy, lăng quăng.

Để phòng chống bệnh hiện quốc gia chung tay cùng chính quyền các cấp, các ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và đặc biệt là mỗi người dân trong cộng đồng ý thức trách nhiệm, tận dụng những biện pháp phòng bệnh đũa ngay tại hộ gia đình.

Nguồn tài liệu tham khảo: Giáo trình huyết học, Trường CĐYT TW 2